

FEMA Cung cấp Hỗ trợ Tài chính Bình đẳng và Hỗ trợ Liên bang cho Người dân ở South Carolina bị ảnh hưởng bởi Bão Helene. Nếu quý vị có các nhu cầu và khó khăn tiếp cận, hãy cho FEMA biết những nhu cầu cá nhân quý vị khi quý vị nộp đơn xin hỗ trợ để được ưu tiên xử lý.

Release Date: Tháng 12 4, 2024

COLUMBIA, S.C. – FEMA cam kết với việc cung cấp hỗ trợ tài chính bình đẳng và các chương trình hỗ trợ liên bang cho người dân ở South Carolina bị ảnh hưởng bởi Bão Helene. Nếu quý vị có các nhu cầu và khó khăn tiếp cận, hãy cho FEMA biết những nhu cầu cá nhân quý vị khi quý vị nộp đơn xin hỗ trợ để được ưu tiên xử lý.

Nếu quý vị hoặc bất kỳ ai trong gia đình quý vị có một tình trạng khuyết tật hoặc có nhu cầu về ngôn ngữ và cần trợ giúp từ FEMA hoặc những tổ chức liên quan đến tình trạng khuyết tật do cơn bão gây ra, thì ưu tiên là phải có “có” cho các câu hỏi thích hợp khi nhận thông tin vào đơn xin hỗ trợ của FEMA để được ưu tiên xử lý. Quý vị sẽ được yêu cầu nêu rõ những gì quý vị cần để giúp quý vị trong suốt quá trình ưu tiên.

Các câu hỏi cũng sẽ giúp nhận diện các dịch vụ khác mà quý vị có thể cần nếu nhận được hỗ trợ.

Ví dụ về loại câu hỏi quý vị có thể cần trả lời bao gồm:

- Quý vị có một tình trạng khuyết tật hoặc nhu cầu về ngôn ngữ mà cần được hỗ trợ từ trợ giúp ngôn ngữ nhân viên của FEMA và/hoặc tiếp cận các chương trình của FEMA không?
- Quý vị hoặc bất kỳ ai trong gia đình quý vị có một tình trạng khuyết tật mà ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các hoạt động trong sinh hoạt hàng ngày hoặc cần thiết bị hỗ trợ không?
- Quý vị có bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào liên quan đến khuyết tật hoặc thiết bị/vật tư/dịch vụ hỗ trợ cần thiết về mặt y tế mà bất kỳ ai, phá hỏng, mất mát hoặc gián đoạn do thiên tai không?



FEMA

Page 1 of 2

Một thảm họa có thể cướp đi những thành phần quan trọng giúp người khuyết tật và người có nhu cầu khác vượt khó khăn tiếp cận và chi trả các nhu cầu hàng ngày của họ khác nhau. Những vật dụng này có thể bao gồm xe lăn, xe scooter, xe tay ga, máy CPAP, máy trợ thính, kính mắt hoặc máy màn hình. Quý vị có thể yêu cầu hỗ trợ từ FEMA thay đổi những vật dụng này.

Cách thức nhận

Nếu quý vị chưa nhận được xin trợ giúp từ FEMA, vẫn còn thời gian nhận. Các quận Abbeville, Aiken, Allendale, Anderson, Bamberg, Barnwell, Beaufort, Cherokee, Chester, Edgefield, Fairfield, Greenville, Greenwood, Hampton, Jasper, Kershaw, Laurens, Lexington, McCormick, Newberry, Oconee, Orangeburg, Pickens, Richland, Saluda, Spartanburg, Union và York và Quốc gia Người Da đỏ Catawba (Catawba Indian Nation) đã chưa nhận được hỗ trợ từ FEMA.

Quý vị có thể nhận được những cách: qua mạng tại [DisasterAssistance.gov](https://www.DisasterAssistance.gov), trực tiếp tại bất kỳ [Trung tâm Phục hồi](#) sau Thảm họa nào, trên điện thoại bằng cách sử dụng [số điện thoại của FEMA](#) hoặc gọi đến đường dây Trợ giúp của FEMA. Đường dây điện thoại hỗ trợ miễn phí và có thể hỗ trợ người dân bằng nhiều ngôn ngữ. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chuyển tiếp, chúng tôi có thể hỗ trợ Video Chuyển tiếp (Video Relay Service - VRS), điện thoại có phông hoặc dịch vụ khác, hãy cho FEMA biết số điện thoại của quý vị sử dụng dịch vụ đó.

Để xem video có Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ, giọng nói tiếng và phông chữ nhận được xin trợ giúp của FEMA, hãy chọn [liên kết](#) này.

Các chương trình của FEMA ưu tiên cho những nạn nhân thiên tai là người khuyết tật và những người khác có vấn đề về khó khăn tiếp cận và hỗ trợ các nhu cầu.



FEMA

Page 2 of 2